

สำหรับ

นักเรียนที่จะเข้าร่วมการทดสอบแห่งชาติ

การทดสอบระดับชาติสำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สวัสดิ์คือะ

ในระยะเวลาอันใกล้นี้ นักเรียนจะได้เข้าร่วมการทดสอบระดับชาติในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือบางวิชา ได้แก่ วิชาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาสวีเดนหรือวิชาภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง การทดสอบระดับชาติในแต่ละวิชาจะสอบครั้งเดียวหรือหลายครั้งขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเรียนหลักสูตรหรือโปรแกรมใดในระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การทดสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนประเมินว่า นักเรียนสามารถบรรลุเกณฑ์ความรู้ได้หรือไม่และได้ดีเพียงใด การทดสอบนี้ยังช่วยในการประเมินความรู้ของนักเรียนนั้นมีความเหมาะสมเท่าเทียมกัน

สำหรับการทดสอบนี้จะยึดรายละเอียดเนื้อหาในประมวลวิชาของแต่ละรายวิชาและวิชาต่าง ๆ เป็นหลักทั้งในการออกข้อสอบและในการประเมิน

นักเรียนแต่ละคนจะได้มีโอกาสแสดงความรู้และทักษะของตนอย่างสุดความสามารถ

ทั้งนี้การทดสอบเพียงครั้งเดียวไม่สามารถวัดได้ทุกอย่าง

ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินโดยรวมซึ่งจะนำมาใช้ในการให้เกรด (ผลการเรียน) แก่นักเรียนในแต่ละรายวิชา การทดสอบระดับชาตินั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญก่อนที่จะมีการวัดผลการเรียน แต่ครูจะต้องประเมินความรู้และทักษะของนักเรียนในแต่ละวิชาโดยรวม

วิชาภาษาอังกฤษ

การทดสอบระดับชาติเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ 5 หรือทั้งในวิชาภาษาอังกฤษ 5 และวิชาภาษาอังกฤษ 6 นั้นจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรหรือโปรแกรมที่นักเรียนเรียนในระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษจะประกอบด้วยชุดข้อสอบทักษะการสื่อสารด้านการพูดและการเขียน รวมถึงความเข้าใจในการอ่านและการฟัง ในส่วนของข้อสอบข้อเขียนของวิชาภาษาอังกฤษ 6

จะมีแบบฝึกหัดเตรียมสอบสำหรับให้นักเรียนใช้ฝึกทำก่อนวันสอบ

อย่างไรก็ตามในวันสอบนั้นห้ามไม่ให้นักเรียนใช้แบบฝึกหัดเตรียมสอบ

วิชาภาษาสวีเดนและภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง

การทดสอบระดับชาติเฉพาะในรายวิชา 1 หรือทั้งในรายวิชา 1 และรายวิชา 3

นั้นจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรหรือโปรแกรมที่นักเรียนเรียนในระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การทดสอบวิชาภาษาสวีเดน 1 และวิชาภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง 1 ประกอบด้วยชุดข้อสอบทักษะการพูด
ชุดข้อสอบทักษะการอ่าน และชุดข้อสอบทักษะการเขียน

การทดสอบวิชาภาษาสวีเดน 3 และวิชาภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง 3 ประกอบด้วยข้อสอบสองชุด
ได้แก่ชุดข้อสอบปากเปล่าและชุดข้อสอบข้อเขียน

สำหรับการทดสอบทั้งในสองรายวิชาจะมีส าเนาของแผนแม่บทซึ่งจะอธิบายถึงขั้นตอนในการออกข้อสอบและสิ่งที่คาดหวัง
จากนักเรียน

วิชาคณิตศาสตร์

การทดสอบระดับชาติในรายวิชาหนึ่งวิชาใดหรือหลายวิชานั้นจะขึ้น
อยู่กับหลักสูตรหรือโปรแกรมที่นักเรียนเรียนในระหว่ งว่าการศึกษาชั้น นมัธยมปลาย

การทดสอบของแต่ละรายวิชาจะประกอบด้วยข้อสอบหลายชุดด้วยกัน

ซึ่งในวันสอบนักเรียนจะต้องท าข้อสอบทั้งหมดสามชุดมีทั้งแบบใช้อุปกรณ์ดิจิทัลช่วยและไม่ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลช่วย
ทั้งนี้ ขอแนะนำ ว่าระหว่ งการสอบแต่ละชุดควรให้นักเรียนมีเวลาพอสมควรในการพักรับประทานอาหารกลางวัน

นักเรียนจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากครู

นักเรียนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันสอบ การประเมิน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบจากครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา

ส านักงานการศึกษาแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบการทดสอบระดับชาติทั้งหมด แต่ข้อสอบนั้นทำงมทำวิทยาลั ยต่าง ๆ
เป็นผู้จัดท าขึ้น ซึ่งได้เ็น ำโจทย์ข้อสอบนี้ ไปทดลองตามโรงเรียนต่าง ๆ มากมายทั่วประเทศ

ครูผู้สอนและนักเรียนได้ให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อสอบดังกล่าว

จากนั้นจึงได้ด าเนินการปรับปรุงและปรับร่ ษาทำหรืออย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะส่งข้อสอบถึงมือของนักเรียน

เร้าหวังว่านักเรียนจะพอใจกับข้อสอบดังกล่าวและท ำให้นักเรียนได้แสดงความรู้และทักษะในวิชาต่าง ๆ

ติดต่อสำนักงานการศึกษาแห่งชาติ

nationellaprov@skolverket.se